

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนขั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ตามบัญชี 41

แบบทำเยียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)

ขั้นตรา	เครื่องราช	ประเภททั่วไป		ประเภทวิชาการ				ประเภทอำนวยการ		ประเภทบริหาร	
		ปฏิบัติงาน	ชำนาญงาน	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	เชี่ยวชาญ	อำนวยการต้น	อำนวยการสูง	บริหารต้น	บริหารสูง
5	บ.ม.	เริ่มขอพระราชทาน**									
5	บ.ช.	ต่ำกว่าขั้นต่ำ ชง. (10,190) ดำรงตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์								ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)• เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)• จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)• จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)• ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)• ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)• ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)• ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)• ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)• ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)• มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)•	
4	จ.ม.	ไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ ชง. (10,190)									
4	จ.ช.	ไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ ชง. (10,190) ดำรงตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์									
3	ต.ม.		เริ่มขอพระราชทาน	**เริ่มขอพระราชทาน							
3	ต.ช.		ดำรงตำแหน่งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี		เริ่มขอพระราชทาน						
2	ท.ม.				เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ขั้นต่ำของ ขพ.(22,140)						
2	ท.ช.				เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ขั้นต่ำของ ขพ.(22,140) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี	เริ่มขอพระราชทาน		เริ่มขอพระราชทาน			
1	ป.ม.				เงินเดือนขั้นสูง ขพ.(59,390) และได้ ท.ช. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี			ไม่ต่ำกว่าขั้นสูง ขพ. (59,500) และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี	ได้ ท.ช.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี	ได้ ท.ช.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี	เงินตำแหน่ง 14,500 (เลื่อนขั้นตราตามลำดับ ได้ทุกปีจนถึง ป.ม.
1	ป.ช.							ได้ ป.ม.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ปีเกษียณของสูงขั้นอีก 1 ขั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.)	ได้ ป.ม.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ปีเกษียณของสูงขั้นอีก 1 ขั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.)	ได้ ป.ม.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ปีเกษียณของสูงขั้นอีก 1 ขั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.)	♦ เงินตำแหน่ง 14,500 ได้ ป.ม.มาแล้ว 3 ปี ♦ เงินตำแหน่ง 21,000 ได้ ป.ม.มาแล้ว 3 ปี
ขั้นสูงสุด	ม.ว.ม.							ได้ ป.ช.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี	ได้ ป.ช.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี	ได้ ป.ช.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี	♦ เงินตำแหน่ง 14,500 ได้ ป.ช.มาแล้ว 3 ปี (ปีเกษียณของสูงขั้นอีก 1 ขั้นตราแต่ไม่เกิน มว.ม.) ♦ เงินตำแหน่ง 21,000 ได้ ป.ม.มาแล้ว 3 ปี
ขั้นสูงสุด	ม.ป.ช.	1. การขอพระราชทาน ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ (ครั้งแรก/บรรจุกลับ) จนถึงวัน ก่อนวันราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (นับถึงวันที่ 27 พฤษภาคม ของปีที่จะขอ) 2. ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ห้ามขอปีติดกัน ชั้นสายสะพาย (ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช.) ขอปีติดกันได้สูงขั้นอีก 1 ขั้นตรา เฉพาะกรณีขอในปีที่เกษียณอายุตามเกณฑ์									♦ เงินตำแหน่ง 14,500 ได้ ม.ว.ม.มาแล้ว 5 ปี ♦ เงินตำแหน่ง 21,000 ได้ ม.ว.ม.มาแล้ว 3 ปี ♦ เงินตำแหน่ง 21,000 (ป.ช. ขอสูงชนอก 1 ขั้นตรา)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 2536 และ (จ.2) ปี 2552											

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนขั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามบัญชี 15
 แบบทำเยียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536

ขั้นตรา	เครื่องราช	ประเภทลูกจ้าง	
		ที่ได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่อัตราขั้นต่ำของข้าราชการระดับ 3 (ปก./8,340 บาท) แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ระดับ 6 (ชก./15,050 บาท)	ที่ได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่อัตราขั้นต่ำของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป (ชก./15,050 บาท)
5	บ.ม.	เริ่มขอพระราชทาน (ปฏิบัติงานมาแล้ว 8 ปีติดต่อกัน)	
5	บ.ช.	ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี	เริ่มขอพระราชทาน
4	จ.ม.	ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี	ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4	จ.ช.		ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

** ลูกจ้างประจำตามลักษณะงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ที่เดิมเคยดำรงตำแหน่งในหมวดฝีมือหรือที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ (ยกเว้นลูกจ้างประจำหมวดแรงงาน และหมวดกึ่งฝีมือ ไม่มีสิทธิขอพระราชทานฯ)

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนขั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ตามบัญชี 32

แบบทำประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536

ขั้นตรา	เครื่องราช	พนักงานราชการ	
		กลุ่มงานบริการ/กลุ่มงานเทคนิค	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5	บ.ม.	เริ่มขอพระราชทาน (ปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน)	
5	บ.ช.	ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี	เริ่มขอพระราชทาน (ปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน)
4	จ.ม.	ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี	ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4	จ.ช.	ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี	ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3	ต.ม.		ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ★ กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- ★ กลุ่มงานเทคนิค ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ล่าม
- ★ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน